

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗.

ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วัน สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะเวลา อบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	หมายเหตุ
<b>ส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก</b>									
๑	อบรมออนไลน์ และ ณ วิทยาเข การตรวจ	หลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ ๑๔๘ ในรูปแบบ Digital Media” หัวข้อ อบรมผลิตสื่อสุขภาพรูปแบบ Clip Video	เพื่อให้เกิดความสัมพันธไมตรีระหว่างหน่วยงานและประสาน การปฏิบัติราชการร่วมกัน	๑	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting และ ณ วิทยาลัยการตรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ กรุงเทพมหานคร จัดโดย วิทยาลัยการตรวจ	๔ มิถุนายน - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗	๑๖ สัปดาห์	=	
๒	อบรม	โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะการผลิตสื่อสุขภาพ ในรูปแบบ Digital Media” หัวข้อ อบรมผลิตสื่อสุขภาพรูปแบบ Clip Video	เพื่อพัฒนาทักษะการผลิตสื่อในมิติด้านการสื่อสารผ่านเนื้อหาและมี ในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อผลิตสื่อแต่ละประเภท	๑	ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาพ สสส. ชองงามดูพลี แขวงทุ่งพญา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ	๕ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑ วัน	=	
๓	อบรม	หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนและความ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดทุน องค์ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงลักษณะของความเสี่ยงและพฤติกรรม ในการกระทำที่ความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับ หลักทรัพย์ อันเป็นหนึ่งในความผิดฐานตามกฎหมายว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมถึงความรู้เกี่ยวกับ การกำกับดูแลและตรวจสอบการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัล	๔๙	ณ ห้องประชุม เสรี จินตนาเสรี อาคารบี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	๒ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒ วัน	=	
๔	อบรม	หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถ ทางนวัตกรรมสำหรับกลุ่มผู้นำรุ่นใหม่ภาครัฐและเอกชน รุ่นที่ ๖	เพื่อการพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมเชิงนโยบายที่สามารถนำไป การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ช่วยแก้ปัญหาสำคัญ ของประเทศด้วยนวัตกรรม พร้อมกับการสร้างศักยภาพ แก่บุคลากรผู้นำภาครัฐและภาคเอกชนให้มีความคิด เชิงนวัตกรรมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ	๑	ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)	๑๔ มิถุนายน - ๒ กันยายน ๒๕๖๗	รวม ๑๓ วัน ทำการ (อบรม เฉพาะวัน ศุกร์)	=	
๕	สัมมนา	การเข้าร่วมสัมมนา “Thailand Cloud Security Summit ๒๐๒๔”	เพื่อแบ่งปันความรู้ในด้านการป้องกันและความปลอดภัยในการ ใช้คลาวด์ในระบบการปฏิบัติงานคลาวด์และข้อดี/ ประโยชน์ของการใช้คลาวด์ และเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ Cloud First Policy ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ ,	๒	ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ (สกมช.)	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๐.๕ วัน		

สรุปโครงการส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗.

ลำดับ	ประเภท หลักสูตร	หลักสูตร / หัวข้อ / โครงการ / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	จำนวน (คน)	สถานที่ / หน่วยงานผู้จัด	วันเริ่มต้น ถึง วัน สิ้นสุดการอบรม	รวมระยะ เวลาอบรม	ค่าใช้จ่าย (นย.)	หมายเหตุ
<b>ส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก</b>									
๖	อบรม ออนไลน์และ ณ สำนักงาน ก.พ.	หลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการทางวินัยอย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นและประสบการณ์ ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง	๓	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมสุเมธมัยประเทศัฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สำนักงาน ก.พ.	๒๐ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ และ ๑ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗	รวม ๑๐ วัน ทำการ	-	
๗	ประชุม	ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗	เพื่อพิจารณารอบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	๕	ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Web Conference จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗	๐.๕ วัน		
๘	สัมมนา	โครงการสัมมนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช.	เพื่อส่งเสริมและสานสัมพันธ์ภาพ และการประสานความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในการพัฒนาความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนภารกิจงานด้านปราบปรามการทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของคณะกรรมการ ป.ป.ช.	๒	โรงแรมไมเด้า อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.	๒๗ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒ วัน	-	
				<b>รวมจำนวน (คน)</b>	<b>รวมค่าใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)</b>				

เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

สรุปส่งบุคลากรฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ไปยังหน่วยงานภายนอก

ทั้งหมดจำนวน ๖๒ คน จากหลักสูตร/โครงการ จำนวน ๘ หลักสูตร/โครงการแบ่งออกเป็น ดังนี้

- ๑) ฝึกอบรม ๕๓ คน (๑.๑ แบบปกติ ๕๑ คน ๓ หลักสูตร, ๑.๒ อบรมออนไลน์ ๒ คน ๒ หลักสูตร)
- ๒) ประชุม ๕ คน (๑.๑ แบบปกติ - คน - หลักสูตร, ๑.๒ ประชุมออนไลน์ ๔ คน ๑ หลักสูตร)
- ๓) สัมมนา ๔ คน (๑.๑ แบบปกติ ๔ คน ๒ หลักสูตร, ๑.๒ สัมมนาออนไลน์ - คน - หลักสูตร)